



# CHAMINADE

## COLLEGE PREPARATORY SCHOOL



Lan Nguyen '23

Tại Chaminade, mình đã được nhà trường cung cấp nhiều hoạt động tuyệt vời từ thể thao cho đến các câu lạc bộ xã hội bên cạnh trường học. Từ 8 giờ cho đến khi chuông reo lúc 2:50, mình luôn ở trong lớp, học tập và luyện tập. Sau khi chuẩn bị, mình sẽ đi đến các hoạt động ngoài giờ. Vào mùa thu, tất cả thời gian của mình được dành cho bóng bầu dục và điều tương tự xảy ra trong mùa xuân cho bóng lacrosse. Mình tham gia Model UN, ủy ban Mission Week và một vài câu lạc bộ khác để mình luôn di chuyển trong ngày của mình.

Cuộc sống xã hội tích cực này cân bằng thói quen học tập căng thẳng của mình hàng ngày và làm cho ngày của mình tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, mình còn trở nên thân thiết hơn với bạn bè trong các hoạt động và thể thao này và trở thành một người tốt hơn cùng một lúc.



Michael Nguyen '21

Trường Chaminade College Preparatory School luôn tạo điều kiện cho học sinh làm quen với môi trường của đại học qua các lớp PACE (Path to Access College Early) và các khóa học AP courses. Ngoài ra, trường còn giúp đỡ học sinh lên kế hoạch chuẩn bị cho hồ sơ đại học, các bước chính để hoàn thiện hồ sơ, và tìm hiểu sâu hơn về nhiều trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Nhà trường luôn ưu tiên lựa chọn của học sinh và sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ từng em thông qua trò chuyện cùng với nhân viên tư vấn của trường (college counselors). Không những Chaminade sở hữu một chương trình giáo dục độc đáo mà còn lồng ghép các môn học về cuộc sống và sự tử tế giúp học sinh trở thành “đàn ông của tương lai”.



Mr. Ngo Duc Thao - Father of Nhan Ngo '22 Khoi Ngo '26

Gia đình chúng tôi thật sự may mắn khi chọn trường Chaminade College Preparatory School cho con trai đầu từ lớp 9 năm 2018, hiện nay đang học lớp 10. Chúng tôi rất dễ dàng trong việc nộp đơn tuyển sinh trực tiếp với trường nhờ vào sự giúp đỡ hướng dẫn tận tình và chi tiết của ông Giám đốc tuyển sinh cho các giấy tờ cần thiết, và đã được hỗ trợ tài chính tốt.

Trường có rất nhiều các môn học bổ sung tín chỉ cho trường đại học sau này. Các môn học rất thú vị và con tôi rất thích. Các sân chơi thể thao sau giờ học rất nhiều chọn lựa, bao gồm thể thao ngoài trời và trong nhà, được bố trí ngay trong khuôn viên của trường, an toàn và tiện lợi cho con tôi sau khi hoàn tất các bài tập ở ký túc xá. Các du học sinh cũng được khuyến khích tham gia các câu lạc bộ khác nhau (có hơn 50 câu lạc bộ).

Cuộc sống trong ký túc xá rất tốt và an toàn. Các du học sinh từ Châu Âu, Châu Á, Canada và ngay cả các bang khác của nước Mỹ đến đây học và ở. Các học sinh chơi với nhau rất thanh lịch, vui và không có bất kỳ sự phân biệt chủng tộc nào. Thời gian học trong phòng cố định 7:30 – 9:00pm,, giờ đi ngủ cho lớp 6-10 là 10pm. Các món ăn tốt được cung cấp bởi Công ty Pedestal Foods mang lại sự an toàn, và thực đơn thay đổi hàng ngày.

Hiện đang có 8 du học sinh Việt Nam từ lớp 9-11 đang theo học ở trường, được tổ chức kỷ niệm Tết Nguyên Đán hàng năm tại nhà 1 giáo viên của trường. Điều này rất được trân trọng để giảm nỗi nhớ nhà của các bé. Các phụ huynh của 8 bé cũng rất thân thiện, chia sẻ và tâm sự cuộc sống của các con, và chúng tôi thường xuyên gặp mặt đầy đủ khi có cơ hội.

Sau 1 năm theo học, chúng tôi nhận thấy con tôi có sự thay đổi lớn trong tư duy, suy nghĩ, hành động và có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình.

Nói chung, chúng tôi thật sự hài lòng với trường này, và chúng tôi có ý định gửi tiếp đứa con trai thứ hai cũng vào học trường này từ lớp 8.